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คณะกรรมการการอดุมศึกษา”

   “ซ่ึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเกณฑ์และ   

โครงการไป และผ่านการพิจารณาจาก สกอ. ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

อืน่ๆ อีก 8 แห่ง รวมเป็น 9 แห่ง โดยมีงบประมาณทัง้หมด                  

9,000 ลา้นบาท เราไดร้บัการพิจารณาใหร้บังบประมาณในปีที ่                           

1- 2 ปีละ 278 ลา้นบาท และปีที ่3 จ�านวน 100 ลา้นบาท                     

โดยได้เร่ิมด�าเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2554 (ตัง้แต่                   

1 ตลุาคม 2553) ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดม้อบหมายใหศู้นย์บริการวิชาการ

แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Chula Unisearch) เป็นหน่วยงาน

ประสาน และท่านอธิการบดีไดเ้ชิญหวัหนา้โครงการและ            

นกัวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 300 คน มาประชมุกนัทีอ่าคาร

สถาบนั 3 เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2554” 

 “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการแบ่งกลุ่มวิจยั              

ออกเป็น 7 คลสัเตอร์ คือ ดา้นสขุภาพ (ประสานงานโดย

ศาสตราจารย์ นพ. อนนัต์ ศรีเกียรติขจร) ดา้นพลงังาน (ประสาน

งานโดย ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์) ดา้นอาหาร

และน�้า (ประสานงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศกัด์ิ ปัญหา) 

ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (ประสานงานโดย            

รองศาสตราจารย์ ดร. จกัรพนัธ์  สุทธิรัตน์) ดา้นวสัดขุัน้สูง 

(ประสานงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. สรุศกัด์ิ ฐานีพานิชสกลุ) 

ความเป็นมาของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติและคลัสเตอร์วิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยsearch

สัมภาษณ์พิเศษ

INTERVIEW

 “สืบเนื่องจากทางส�านักงานคณะกรรมการ                   

การอดุมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายจากรฐับาลทีจ่ะใหป้ระเทศไทย

มีมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ โดย สกอ. มีเกณฑ์ในการ                         

คดัเลือกมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการพฒันา

มหาวิทยาลยัแห่งชาติ ดงันี้

            1) ตอ้งเป็นมหาวิทยาลยัทีมี่ชือ่ปรากฏในอนัดบั               

ไม่ต�่ากว่า 500+ ตามนิยามการจดัอนัดบัในฐานขอ้มูลของ 

World University Rankings (THE-QS ) ประจ�าปี 2008

 2) ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏชือ่ในการจดัอนัดบัตามขอ้  

1) มหาวิทยาลยัตอ้งมีผลผลิตทีผ่่านมา ดงันี ้ 

 2.1) มีผลงานวิจยัในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติโดย

ภาพรวม (Scopus) ไม่ต�่ากว่า 500 เร่ืองใน 5 ปีล่าสดุ 

 2.2) มีผลงานวิจยัระดบันานาชาติทีโ่ดดเด่น อย่าง

นอ้ย 2 ใน 5 สาขาของ THE-QS   

 2.3) มีสดัส่วนอาจารย์ปริญญาเอกมากกว่า 40% 

ของจ�านวนอาจารย์ทัง้หมด  

 3) สามารถบ่งชีทิ้ศทางและเอกลกัษณ์ความเป็น

มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติได ้ 

 4) Website ของมหาวิทยาลยัตอ้งมีคณุภาพ และ

ตอ้งมีข้อมูลทีถู่กตอ้งทนัสมยั ในฐานข้อมูลของส�านกังาน
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อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผูด้แูลโครงการมหาวิทยาลยัวจิยัแห่งชาติ

ในช่วงริเริ่ม

  ศาสตราจารย์ ดร. เกือ้ วงศ์บุญสิน 
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เพ่ิมข้ึน และในฐาน ISI ก็เพ่ิมข้ึน โดยทีฐ่าน ISI เพ่ิมจาก 

1,128 เร่ือง ใน พ.ศ. 2550 เป็น 1,511 เร่ือง ใน พ.ศ. 2554 

และบทความตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS ก็เพ่ิมข้ึนจาก 810 

เร่ือง เป็น 1,165 เร่ือง” 

 “หากดูในส่วนนวตักรรมและเทคโนโลยีทีไ่ด ้ ใน

ดา้นอาหารมีการวิจยัสตัว์น�้าครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเป๋าฮือ้ 

หอยหวาน เพรียงทราย กุง้ การแกปั้ญหาขีข้าวจากโปรโตซวั

ในกุง้ทะเลเลีย้ง  มีชดุตรวจสอบยาตา้นจลุชีพตกคา้งในนม 

การวิจยัแปรรูปผลผลิตร่วมกบัมูลนิธิชยัพฒันา ส่วนทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศคือ ดา้นพลงังานทดแทน

หลายชนิด เช่น เซลล์เชือ้เพลิง เซลล์แสงอาทิตย์ การผลิต

เอทานอลจากเซลลูโลส แผงรับแสงอาทิตย์แบบใหม่ทีไ่ม่

ตอ้งใชร้ะบบติดตามดวงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพเพือ่จดัการ 

ของเสียเศษอาหาร และการวิจยัพลงังานทางเลือกในการ

ผลิตไฟฟ้าของประเทศ ส่วนในดา้น Climate Change มี

การแกปั้ญหาน�้าท่วมทีต่น้เหตอุย่างเป็นระบบครบวงจรและ

ยัง่ยืน คือ การป้องกนั เตือนภยั แกไ้ขและฟ้ืนฟ ูการป้องกนั

การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศ                     

3 เทคโนโลยีเพือ่ท�านายพืน้ทีน่�้าท่วม ส่วนดา้นสขุภาพมีการ

วิจยัดา้นไวรสัวิทยา HIV & AIDS  มีอปุกรณ์ทางการแพทย์

และด้านความมั่นคงของมนุษย์ (ประสานงานโดย                           

รองศาสตราจารย์ ดร. ก่ิงกาญจน์  เทพกาญจนา) โดยมี                     

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม เป็นประธานบริหาร

โครงการพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติทัง้ 7 คลสัเตอร์” 

 “ทีเ่ราท�าเป็น 7 คลสัเตอร์ เพราะว่าเรามีการด�าเนินการ

วิจยัเป็นคลสัเตอร์มาก่อนตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 โดยเรา

เร่ิมก่อตัง้คลสัเตอร์วิจัย 5 คลสัเตอร์ ที่เราได้เสนอ                  

สภามหาวิทยาลยัไปพร้อมเสนอของบประมาณไป 200 กว่า

ลา้นบาท สภาฯ อนมุติัใหม้า 40 ลา้นบาท นบัเป็นมหาวิทยาลยั

แรกทีท่�างานวิจยัในรูปแบบคลสัเตอร์” 

 

 “ผลงานการตีพิมพ์เราไดต้รงตามเป้าหมาย โดยใน

ปีแรกไดเ้กินเป้าหมาย และจะเห็นว่าเราท�าใหง้านวิจยัและ

จ�านวน Publication ของมหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึน หากดูจาก           

ในช่วง พ.ศ. 2550 เรามีบทความตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS 

ความคิดเหน็ต่อผลงานความคบืหน้า 
อปุสรรคต่อการด�าเนินการโครงการ
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตใินภาพรวมUnisearch
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และตวัยา เช่น เตา้นมเทียม  ส่วนดา้นสงัคมผูสู้งวยัมี

แผนการศึกษาระยะยาว 15 ปี  มีมาตรฐานขัน้ต�่าทีพ่กั

อาศยัและสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุ ไมเ้ทา้เลเซอร์  

ในดา้นวสัดขุัน้สูงมีเร่ืองผา้ฝ้ายป้องกนัรงัสีอลัตร้าไวโอเลต 

การสร้างผิวหนงัสงัเคราะห์วสัดแุทนกระดูกรากฟันเทียม 

ส่วนในดา้นความมัน่คงของมนษุย์ไดศึ้กษาเร่ืองการเมือง

การปกครอง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี ้

ยงัมีโครงการศูนย์นวตักรรมอาหารและเกษตรครบวงจร 

เช่น  อตุสาหกรรมนม อาหารแช่เย็น แช่แข็ง พลาสติก

ทีท่�าจากกากมนัส�าปะหลงั อตุสาหกรรมอาหารเสริม

และยา เป็นตน้”

 “ส�าหรบัความคืบหนา้ในปีที ่2-3 ลดไปคร่ึงหน่ึง 

เนื่องจากนโยบายรัฐบาลเปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะได้รับ           

งบประมาณลดลง แต่ว่าผลผลิตที่ได้เป็นลกัษณะ             

ขยายงานไปเร่ือยๆ นอกจากนี ้ เราพยายามที่เสนอ             

ของบประมาณจาก สกอ. ในโครงการ World Class                   

University  ซ่ึงหากได้รับงบประมาณ เราจะน�ามา                   

บริหารจดัการในคลสัเตอร์ดว้ย”

 

 

 “การประสานงานเป็นเร่ืองของประธานแต่ละ

คลสัเตอร์ ตอนนี้เราพยายามที่จะมีส่วนหน่ึงที่เอา            

หลายงานวิจยัมาเชือ่มกนั การกล่าวว่างานวิจยัแต่ละคน

ไมเ่ชือ่มกนัเนือ่งจากวา่อาจารย์แตล่ะทา่นพยายามลงลึก         

ในศาสตร์ของแต่ละท่าน คนทีจ่ะเอามาเชือ่มตอ้งเป็น

อีกส่วนหน่ึง อย่างกรณีของศาสตราจารย์ ดร. สมศกัด์ิ 

ปัญหา ไดมี้การพยายามเชือ่มงานในส่วนอาหารและน�้า

กบัเร่ืองของนาโนของอาจารย์อีกท่านหน่ึง และไดร้ับ

รางวลัจากส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

ดงันัน้ การเชือ่มโยงโครงการวิจยัจึงเป็นอีกส่วนหน่ึง”

 “ส่วนปัญหางบประมาณ มหาวิทยาลยัไดโ้อน

งบประมาณมาที ่Unisearch ซ่ึงประสานงานและด�าเนินการ

ค่อนข้างรวดเร็ว ในส่วนเงินงบประมาณของจฬุาฯ ตอนแรก                  

จะมีปัญหาติดขดัอยู่บา้ง เนือ่งจากว่าอาจารย์แต่ละท่าน                            

ที่จะท�าโครงการต้องเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัย                     Na
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ล่าช้า 
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ซ่ึงภายหลงัรองอธิการบดีดา้นการคลงั รองศาสตราจารย์          

ดร. ดนชุา คณุพนิชกิจ ไดม้าช่วยปรบัตรงนี ้จากแทนทีแ่ต่ละคน

จะตอ้งเซ็นสญัญากบัมหาวิทยาลยัโดยตรง ก็ใหเ้ป็นในรูป

ของคลัสเตอร์ ซ่ึงขณะนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร. มงคล  เตชะก�าพ ุท่านได้

พยายามทีจ่ะประสานงานแกร้ะเบียบประกาศโดยประสานงาน

กบัการคลงัเพือ่ใหล้ดขัน้ตอนทีเ่คยมีมากลง ซ่ึงปัญหานีก็้น่า

จะลดลงไปแลว้”

 “ปัญหาอืน่ๆ คือรฐับาลทีเ่ปลีย่นใหม่ท�าใหก้ารจดั                 

งบประมาณไม่ต่อเนื่อง เพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่               

งบประมาณถูกตดัลงไป ท�าใหง้านวิจยัในคลสัเตอร์ซ่ึงเตรียม

แผนการวิจยั 3 ปี เกิดปัญหา แต่เราก็หวงัว่านโยบายใหม่ที่

จะให้มหาวิทยาลัยวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที ่                   

อยู่ระหว่างประชมุจะมาช่วยสนบัสนนุใหค้ลสัเตอร์ด�าเนินการ

ต่อไปได”้

 

 

 

 “ตอนนีเ้ราไดเ้พ่ิมคลสัเตอร์ดา้นอาเซียน การพฒันา

สงัคม และโลจิสติกส์ รวมเป็น10 คลสัเตอร์ ซ่ึงอยู่ระหว่าง 

รองบประมาณ ที่ผ่านมาพวกเราก็ช่วยกนัด�าเนินการได ้              

เป็นอย่างดี เราส่งโครงการวิจยัเพือ่หางบประมาณจาก

นโยบายของรฐัมนตรีซ่ึงจะมีงบประมาณให ้500 ลา้นบาท

ต่อปี แต่มหาวิทยาลยัตอ้งยกระดบัเป็น 1 ใน 100 อนัดบัของ

โลกภายในระยะเวลา 5 ปี และหากเป็น 1 ใน 200 อนัดบั

ของโลก จะไดปี้ละ 200 ลา้นบาท และถา้เป็น 1 ใน 500 

อนัดบัของโลก จะไดปี้ละ 100 ลา้นบาท ซ่ึงจฬุาฯ ก็รบัค�าทา้

ของ สกอ. ซ่ึงหากไดง้บประมาณมาเราก็จะท�า และคิดว่า

ก�าลงัคนเรามีพร้อม ท่านรองอธิการดา้นวิจยัก็เร่งตรงนีด้ว้ย 

ก็คิดว่าน่าจะไดต้ามทีเ่ราตอ้งการ แต่ตอ้งใหไ้ดง้บประมาณ

มาก่อน”

 “ทีม่หาวิทยาลยัตัง้เป้าไวเ้ป็นนโยบาย คือ เมือ่ได ้

งบประมาณแลว้ นอกจากจะใชด้�าเนินการเกีย่วกบัคลสัเตอร์ 

เราก็จะด�าเนินการควบคู่ไปกบัอีกส่วนหน่ึง คือ การเชือ่มโยง

กบัภาคอุตสาหกรรม ที่ตัง้เป้าไว้คือผลงานวิจัย 30%                     

ลงตีพิมพ์ อีก 70% ต้องเชื่อมกบัอตุสาหกรรม และอีก          

ส่วนหน่ึงคือตอ้งเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัมหาวิทยาลยัในภูมิภาคดว้ย” 

แนวทางการสนับสนุนและ
การวางนโยบายต่อคลัสเตอร์ทั้ง 7 
ในอนาคตUnisearch
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